
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑ นายสมบัติ   บัวสิงห์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๒. นางสาวปรารถนา  เชิดชู รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  
๓. นายไวพจน์  จันทร์ด า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  
๔. นางสมฤทัย  ทอนจอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๕. นายสุรินทร์  นนทะไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๖. นายก าพล  พิมพ์ทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๗. นางสาวทองใบ  สายสอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๘. นายสุรพงษ์  สมพงษ์ผึ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๙. นายสมชาย  เชิดชู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๑๐. นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

                     ๑.  นายสวัสดิ์  อินธิแสง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
                     ๒.  นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

๓.  นายสวัสดิ์  พบวันดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๔.  พ.จ.ต.อรรถวุฒิ  ศรีวิเศษ เลขานุการนายก อบต.  
๕.  นางวารุณี  ศรีกระทุ่ม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

                     ๖.  นางราตรี   ศรีเคลือบ  หัวหน้าส านักปลัด 
          ๗.  นางสาวอรอนงค์  หันไชยศรี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

                     ๘.  นางรชยา   ปรินแคน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙.  นายชัยญา  กุมผัน  นายช่างไฟฟ้ารักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 
๑๐.  นางเข็มพร สังขศิลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑.นายบรรพต  ศิริสิงห์  นักสันทนาการ 
๑๒. นางอุทัย   ชวนละคร           นักจัดการงานทั่วไป 
๑๓. นางสาวมัฒณา เพ็งพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
๑๔. นางสาวเจน  ศรีสมบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
๑๕. นางกัญญารัตน์  แสนส าโรง คนครัว 
๑๖. นางเอ่ียมจิตร  ค าดี  ภารโรง 
 

 

 



 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

 เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  พร้อมแล้ว นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร  เลขานุการ
สภาฯ ได้เรียนเชิญ นางสาวทองใบ สายสอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ เขต ๕ จุดธูป
เทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และได้เรียนเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกู่กาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖  และด าเนินการ
ประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมบัติ  บัวสิงห์ -วันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ มาประชุมครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ  -แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย 

 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
-แก้ไขระเบียบวาระท่ี ๓ และระเบียบวาระท่ี ๔ เจ้าหน้าที่พิมพ์สลับเลขกัน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 

นายสมบัติ บัวสิงห์  - บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่  ๒๑ 
ประธานสภาฯ สิงหาคม  ๒๕๖๖ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้

รายงานต่อที่ประชุมฯ  
นางสมฤทัย  ทอนจอก เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนาง สม 
ส.อบต. เขต ๒ ฤทัย ทอนจอก  ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม ขอรายงาน

ผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ดังนี้  
จากการตรวจบันทึกรายงานการประชุมฯ ปรากฏว่าเรียบร้อยดีไม่มีข้อแก้ไขใด ๆ 
เพ่ือความถูกต้องก็ขอให้ทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมไปพร้อม ๆ กันอีก
ครั้ง ขอขอบคุณ 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม  -ไม่มี 
 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมกระผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วสมัย

สามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรุณายกมือ 
 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ว่า   



 ด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. . . . . . 
 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับ 
ประธานสภาฯ ทราบ  ขอเรียนเชิญ 
 

-๒- 
 
นายสวัสดิ์  อินธิแสง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายก อบต.   ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ว่าด้วยการด าเนินการของ

ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ...... 
ต้นเรื่อง 

  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งว่าด้วยพระราชบัญญัติการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมาตรา ๙ ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นท่ีประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างประกาศข้อบัญญัติท้องถิ่น
หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่
ประธานสภาก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งได้ส่งตัวอย่างร่าง
ระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ...... ส าหรับประกอบการพิจารณาจัดท าร่างระเบียบของสภา
ท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฎิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อไป  

 ข้อเท็จจริง 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบออก

ระเบียบตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ข้อกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่าง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้หรือด าเนินการ
ให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตร ๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า หรือให้
ด าเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ตามความ
ประสงค์ของผู้ร้อง 

  จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง 
วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาด าเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วน



ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

 ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็น

ควรด าเนินการเสนอร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ .ศ....... เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 
-๓- 

ที่เก่ียวข้องกับข้อกฎหมายอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การออกกฎหมายในท้องถิ่น ดังนั้น ระเบียบว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นจากนั้นจึงจะให้พ่ีน้องประชาชน
ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงให้ฝ่ายเลขาฯ ตัวแทนปลัด อบต . ได้ชี้แจง
ต่อสภาฯ ต่อไป 

นางวารุณี  ศรีกระทุ่ม เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
รองปลัด อบต. ตามระเบียบสมาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ว่าด้วยการด าเนินการของ

ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ...... ตามที่ท่านนายก อบต. ได้
น าเรียนชี้แจงแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ จึงได้เสนอระเบียบนี้ขึ้น
เพ่ือให้สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบ และใช้ระเบียบนี้ในการเข้าชื่อเสนอต่อไป จึงน า
เรียน ดังนี้ 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  ว่าด้วย
การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่๑ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ จึง
ก าหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า” ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ว่าด้วย
การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 

   ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
   ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
   “ข้อบัญญัติ” หมายความว่าเทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น 
   “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”หมายความว่าปลัดองค์การบริหารส่วนกู่กาสิงห์ 



และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ซึ่งปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ด าเนินการแทน 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่น

ค าร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ด าเนินการจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลกู่กาสิงห์ ด าเนินการจัดร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิ 
 

-๔- 
เลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้
เข้าชื่อ(จ านวนไม่เกินสิบคน) ยื่นค าร้องว่าประสงค์จะให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้เข้าร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประตัวประชาชน และลายมือชื่อพร้อมทั้งมอบหมายบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแบบ
ท้ายระเบียบนี้ 
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  ตรวจสอบความถูกต้องของค า
ร้องตามวรรคหนึ่ ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แจ้งผู้
ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว  แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
ครบถ้วนให้ถือว่าวันที่ยื่นค าร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับค าร้องขอและให้
ด าเนินการต่อไปตามข้อ ๕ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้
ยื่นค าร้อง 
ข้อ ๕ ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
วรรคที่หนึ่งให้แล้วเสร็จ(ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๔ 
วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่
กาสิงห์ อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกิน



เก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการ
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ข้อ ๖ เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปด า เนินการเชิญ
ชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นค าร้องประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
ด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ ๗ 
ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญ
ชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอ่ืน ๆ พร้อม
ระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือ
ระบบเทคโนโลยีอ่ืน 
 

-๕- 
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่ง
หลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐานการร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดง  ชื่อสกุล เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้า
ร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ เชิญชวนก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น 
ข้อ ๙ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศนั้น  ให้ลงทะเบียนและยืนยันตน
ก่อนเข้าสู่ระบบเพ่ือเข้าร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือ
ชื่อ 
ข้อ ๑๐  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการเข้า

ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ท าเป็นหนังสือซึ่ง
มีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่า



ตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด  พร้อมลง
ลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ด้วยตนเองทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๑๑ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ได้รับและรวบรวมหลักฐานการ
เข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ออกหนังสือรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของจ านวนผู้ร่วมเข้าชื่ อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้
ประสานเพ่ือไปด าเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 
ข้อ ๑๒  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ รักษาการตามระเบียบนี้ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนายสมบัติ  บัวสิงห์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และจะมี
บัญชีเอกสารแนบท้ายประกอบด้วย บัญชีรายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่าง  
 

-๖- 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น  ค าร้องขอให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น(เอกสารหมายเลข ๑) 
ค าร้องขอให้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เข้าร่วมชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
(เอกสารหมายเลข ๒) ค าร้องเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น(เอกสารหมายเลข ๓) และ
หลักฐานการลงลายมือชื่อของผู้เข้าเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น(เอกสารหมายเลข ๔) 
ตามที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ศึกษาไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงขอน าเรียน
ประกอบรายละเอียดของร่างระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนใน
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ขอขอบคุณ 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออภิปรายหรือไม่  ขอเรียนเชิญ 
ประธานฯ  
นายสวัสดิ์  อินธิแสง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายก อบต. ตามที่ฝ่ายเลขาฯ ได้น าเรียนร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ว่า

ด้วยเรื่อง การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ...... 
 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ตามพระราชบัญญัติการ

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
พ .ศ .๒๕๖๕ เป็นปีที่  ๗  ในรัชกาลปัจจุบัน  ประกอบด้วย ๑๙ มาตรา ให้



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ จึงน าเรียนให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เข้าใจในการน าร่างระเบียบฯ นี้ ของประชาชนที่จะเข้าชื่อ
เสนอตามที่ฝ่ายเลขาฯ ได้น าเรียนไปแล้ว เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณา
เห็นชอบต่อไป ขอขอบคุณ 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออภิปรายอีกหรือไม่  ขอเรียนเชิญ 
ประธานฯ  
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายสมบัติ  บัวสิงห์ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออภิปรายอีก กระผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
ประธานฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์

ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ .ศ
..... กรุณายกมือ 

ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องขอและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๗ 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

๔.๑  ส านักปลัด 
๔.๒  กองการศึกษา 
๔.๓  กองสวัสดิการสังคม 

 
-๗- 

นายสมบัติ บัวสิงห์ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ             ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ 
นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร    เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ขอเรียนชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสมบัติ บัวสิงห์        ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับ การขอ และอนุมัติโอน
ประธานสภาฯ             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗   หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
พิจารณา ขอเรียนเชิญ 

นายสวัสดิ์  อินธิแสง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 



นายก อบต.  เรื่องขอและอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๗ 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามที่
ท่านเลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนข้อระเบียบฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น 
-ด้วยเหตุผล และความจ าเป็นคณะผู้บริหาร จึงขอและอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗  ตามรายละเอียด ดังนี้  
๔.๑ ส านักปลัด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
-เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ ๓,๔๑๐,๔๗๑  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และอัตราตามประกาศ ก.อบต.ก าหนด 
-ซึ่งรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) จ านวน  ๖   รายการ  
-เพ่ือขอและอนุมัติโอนลด จ านวน  ๓๒๒,๘๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๑. ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
งาน  บริหารทั่วไป   
งบ  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ  เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  1  ตัว   
 
 

-๘- 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  1  ตัว ๆ ละ ๑,๘00  บาท  รวมเป็น
เงิน   ๑,๘00  บาท  เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  มี
คุณลักษณะดังนี้ 
-  มีเบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ าขึ้นรูปหุ้มด้วยหนังเทียมสีด าหรือดีกว่า 
-  ท้าวแขนท าจากพลาสติกข้ึนรูปหรือดีกว่า 
-  สามารถปรับโยกหมุนได้รอบตัว 
-  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  50  ซม. สูง  90  ซม. ลึก 50  ซม. 
-  สามารถปรับระดับได ้
โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ 

   ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๑,๘00 บาท 
2. ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   



งาน  บริหารทั่วไป   
งบ  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

   รายการ  จอรับภาพ ชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  1  จอ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  1 จอ  

ขนาดเส้นทแยงมุม  150  นิ้ว หรือขนาด  96 x  120  หรือ  108 x108  นิ้ว            
หรือ 93 x 124  นิ้ว  หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9  ฟุต ขอโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน  24,100  บาท 

                                 โดยจัดหาตามราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
   ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  24,100   บาท 

3. ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
งาน  บริหารทั่วไป   
งบ  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA     จ านวน  1  เครื่อง 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA     จ านวน  1  
   เครื่อง ๆ ละ  27,900  บาท 
   มีคุณลักษณะดังนี้ 

1)  เป็นเครื่องฉายจอภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจาก
จอคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 

2) ใช้ 3D  DLP หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า (ANSI Lumens) 
โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

   ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  27,900   บาท 
-๙- 

   4. ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
งาน  บริหารทั่วไป   
งบ  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 

   รายการ  เครื่องพ่นหมอกควัน     จ านวน  1  เครื่อง 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน  59,000  

บาท 
   มีคุณลักษณะดังนี้   

1)  ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  25  แรงม้า  
2) ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 1.2  ลิตร 



3) ถังบรรจุน้ ายาเคมีไม่น้อยกว่า 5  ลิตร 
4) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า  40  ลิตรต่อชั่วโมง 
5) มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 
หมายเหตุ  ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร โดยจัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

   ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  59,000   บาท 
๕.  ด้าน บริหารทั่วไป  
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
งาน  บริหารทั่วไป   
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑอ่ื์น  
รายการ  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ   (ชุด 1  กรอบ)  จ านวน  2   ซุ้ม 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง  
จ านวน  2  ซุ้ม   ประกอบด้วย 
1.)  กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ไฟเบอร์กลาสสีแดง 220x360 cm 
2.) ฐานรองกรอบพระบรมฉายาลักษณ์เหล็กซิงค์ สูง 140 cm ยาว 350 cm 
3.) พระบรมฉายาลักษณ์ไวนิล  130 x 260 cm 
4.) พานพุ่มเงิน -  พุ่มทอง  100 cm 
5.) ป้ายทรงพระเจริญ  200  cm 
6.) ประติมากรรมครุฑไฟเบอร์กลาส  65  cm 
7.) ป้ายชื่อหน่วยงาน 
8.) ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส  100  cm 
9.) ชุดโครงเหล็กอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรงติดตั้งทั้งหมด 
โดยจัดหาตามราคาซื้อ ขายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนด 
ไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  198,000  บาท 
 
 

-๑๐- 
6. ด้าน บริหารทั่วไป   
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
งาน  บริหารทั่วไป   
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

   รายการ  เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น     จ านวน  2   เครื่อง 
   เพ่ือจัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน – น้ าเย็นแบบ 2  หัวก๊อก  จ านวน  2 เครื่อง  เพ่ือจัดซื้อ 
   เครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น (ตามรายละเอียดแนบ) เพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ 
   ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 6,000  บาท  



   เป็นเงิน  12,000  บาท  โดยจัดหาตามราคาซื้อ ขายตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก 
   เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์     

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  12,000  บาท 
รวมขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 322,800  บาท          

 

๔.๒  กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานการศึกษา ปรากฏว่างบประมาณ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ไม่ได้ตั้งรายการไว้ จึงพิจารณา
เห็นควรโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ดังนี้  

         โอนลด       กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
         ด้าน     บริการชุมชนและสังคม 
         แผนงาน     การศึกษา 
         งาน     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
         หมวด      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
         ประเภท      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

                       รายการ     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  
       อัตรา ตั้งไว้ 1,509,480.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบ 
                                บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,509,480.- บาท (หนึ่งล้าน 
                                ห้า แสนเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โอนลดในครั้งนี้จ านวน  8,500.- 
                                บาท  (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  
                                1,500,980.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

                      โอนตั้งรายการใหม่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       ด้าน            บริการชุมชนและสังคม 
       แผนงาน           การศึกษา 
       งาน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
       หมวด           ครุภัณฑ ์
       ประเภท           ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
       รายการ         ค่าซื้อตู้เย็น จ านวน ๑ เครื่อง 
 

-๑๑- 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ราคาเครื่องละ 8,500.- บาท 

จ านวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง (รายละเอียดตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2565 แนบท้ายนี้)  

  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 



เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  8,500.- บาท     

๔.๓ กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคมสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์   ขออนุมัติโอน

งบประมาณ รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
2567 ขอโอนตั้งรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้  รายละเอียดดังนี้ 

       ๑. โอนลด                    ส านักปลัด 
          ด้าน บริหารทั่วไป   
          แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
          งาน บริหารทั่วไป   
          หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
          ประเภท         เงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
          รายการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมปลัดอบต. ตั้งไว้ 84,000 บาท งบประมาณ

คงเหลือก่อนโอน 84,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 11,800 บาท  
 ยอดเงินงบประมาณคงเหลือหลังโอน 72,200 บาท 

             1.โอน ตั้งรายการใหม่        กองสวัสดิการสังคม  
           ด้าน บริการชุมชนและสังคม   
           แผนงาน         สังคมสงเคราะห์   
           งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   
           หมวด ค่าใช้สอย 
           ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
            รายการ ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จ าวน 1 หลัง 
                                            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 5,000 
                             บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 

- ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 

- ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 1.20 เมตร สูง 0.80 เมตร ลึก 
0.40 เมตร 

- มีชั้นวาง จ านวน 1 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค 

- รับประกัน 1 ปี  
-๑๒- 

โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ 
              โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 5,000 บาท 
 



2.โอน ตั้งรายการใหม่        กองสวัสดิการสังคม  
 ด้าน บริการชุมชนและสังคม   
แผนงาน         สังคมสงเคราะห์   
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ โต๊ะท างาน จ าวน ๑ ตัว 

                                            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท  
มีคุณลักษณะดังนี้ 

- เป็นโต๊ะไม้สีด าหรือสีน้ าตาลท าจากไม้อัด มีลิ้นชักสามารถใส่
อุปกรณ์ได้ มีกุญแจล๊อคไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

- ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 1.50 เมตร สูง 0.75 เมตร ลึก 80 
ซม. 

 

- รับประกัน 1 ปี  
โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ 
              โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 5,000 บาท 

 
3.โอน ตั้งรายการใหม่        กองสวัสดิการสังคม  

 ด้าน บริการชุมชนและสังคม   
แผนงาน         สังคมสงเคราะห์   
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
รายการ เก้าอ้ีส านักงาน จ าวน 1 ตัว 
                                                เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 

1,800บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีเบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ าขึ้นรูปหุ้มด้วยหนังเทียมสี

ด าหรือดีกว่า 

- ท้าวแขนท าจากพลาสติกข้ึนรูปหรือดีว่า 

- สามารถปรับโยกหมุนได้รอบตัว 

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูง 90 ซม. ลึก 50 ซม. 
- สามารถปรับระดับได ้ 

โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

-๑๓- 
 

           โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1,800 บาท 



ยอดรวมขอโอนจ านวน 11,800    บาท 
 

 รวมยอดโอนทั้งสิ้น จ านวน  ๓๔๓,๑๐๐  บาท 
  จึงน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติ ต่อไป ขอขอบคุณ 
นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาฯ 
นายก าพล  พิมพ์ทอง เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ส.อบต. เขต ๔ กระผม นายก าพล  พิมพ์ทอง ส.อบต. เขต ๔ ในการขอโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นสิ่งจ าเป็น แต่ถ้ามีการโอนครั้ง
ต่อไปควรพิจารณางานระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบสาธารณูปโภค ต่อไปจะเข้า  
หน้าแล้ง หมู่ ๖ น้ าประปาเริ่มขาดแคลนแล้ว ขอน าเรียนผู้บริหารได้พิจารณาด้วย 
ขอขอบคุณ 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายสมบัติ  บัวสิงห์ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออภิปรายแล้ว  กระผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออภิปรายเพ่ิมเติมอีกแล้ว กระผมจะขอมติที่

ประชุมฯ ในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๗ หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ส านักปลัด 
กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม กรุณายกมือ 

 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอหรือไม่  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ 
นายสุรพงษ์  สมพงษ์ผึ้ง เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
ส.อบต. เขต ๘ กระผม นายสุรพงษ์  สมพงษ์ผึ้ง  ส.อบต. เขต ๘ มีเรื่องเสนอ ดังนี้ 
 -กระจกนูน หมู่ ๕  มี ๓ จุด คือ ๑) แยกบ้านนายออน  เชิดชม  ๒) แยกบ้านนาง

สงวน  ไข่สังข์ ๓) แยกนางสมาน  นามเขต  
 -กระจกนูน หมู่ ๑๑ มี ๒ จุด คือ ๑)แยกบ้านนายไพรวัลย์  สระกลาง ๒) แยกบ้าน

นางใบ  ธรรมโหร 
 -ไฟกระพริบ หมู่ ๕ มี ๔ จุด คือ ๑) แยกบ้านนางตา  บุตรวาปี ๒) แยกบ้านนาย

ออน เชิดชม ๓) แยกบ้านนางสงวน ไข่สังข์ ๔) แยกบ้านนางสมาน  นามเขต 
 -ไฟกระพริบ หมู่ ๑๑ มี ๖ จุด คือ ๑) แยกบ้านนายบุญล้อม  จ าปาทิพย์ ๒) แยก

บ้านนายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง ๓) แยกบ้านนายกี  เพ็งพา ๔) ศาลาประชาคม หมู่ ๑๑  
-๑๔- 



 

 ๕) แยกบ้านนายอพิชากร  นามเขต ๖) ประตูโรงเรียนจตุรคามพัฒนาด้านทิศ
ตะวันตก 
-กล้องวงจรปิด หมู่ ๕ มี ๒ จุด คือ ๑) แยกบ้านนายออน เชิดชม ๒) แยกบ้านนาง
สมาน นามเขต 
  -กล้องวงจรปิด หมู่ ๑๑ มี ๕ จุด คือ ๑) แยกบ้านนายบุญล้อม  จ าปาทิพย์ ๒) หน้า        
วัดไตรตรึงษ์ ๓) แยกบ้านนายกี  เพ็งพา ๔) ศาลาประชาคม หมู่ ๑๑ ๕) แยกบ้าน
นายอพิชากรณ์ นามเขต 
 -ป้ายเบอร์โทรด่วน หมู่ ๕ มี ๒ จุดคือ (๑) ศาลาประชาคม หมู่ ๕ (๒) แยกนาง
สมาน เชิดชม 
 -ป้ายเบอร์โทรด่วน หมู่ ๑๑ มี ๒ จุดคือ (๑) ศาลาประชาคม หมู่ ๑๑ (๒) แยกบ้าน
นายไพรวรรณ  สระกลาง  
 -เงินสนับสนุนบุญประเพณี บุญข้าวจี่ใหญ่ของหมู่ ๑๑ ที่ตกไปเพื่อความชัดเจนอยาก    
ให้สมาชิกสภาฯ รับทราบด้วย  

นายสมชาย  เชิดช ู เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ส.อบต. เขต ๑๐  กระผม นายสมชาย  เชิดชู  ส.อบต. เขต ๑๐ ขอเสนอเรื่องความเดือดร้อนของพ่ี

น้องประชาชน ตรงคลองหนองอีเค ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารปรับเกรดให้ด้วย
เป็นหลุมลึกมากตอนนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวท าให้การขนส่งผลผลิตรวมถึงการสัญจร
ไปมาล าบากมาก 

 -การระบายน้ าตรงคลองหนองเรือที่จะเชื่อมไปคลองหนองเบ็ญตื้นเขินน้ าไม่ค่อยไหล 
ขอความอนุเคราะห์ในการขุดลอกให้ลึกกว่าเดิมด้วยส่วนน้ าที่ไหลลงล าน้ าเสียวตรง
คลองวังแคนตอนนี้ไม่ไหลแล้วเพราะไม่มีน้ าจะไหลไปเนื่องจากน้ าโซนหนองอีเค -
 หนองเรือ ตื้นเขิน 

นางสมฤทัย  ทอนจอก เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ส.อบต. เขต ๒ ดิฉัน นางสมฤทัย  ทอนจอก ส .อบต. เขต ๒ เสนอเรื่องปรับเกรด ขอขอบคุณ

ผู้บริหารที่ได้ด าเนินโครงการด้วยความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน แต่โครงการปรับเกรดช่วงประตูน้ าตามล าเสียวได้รับการร้องเรียนจาก
ชาวบ้านว่าไม่เรียบร้อย เหมือนยังเกรดไม่หมด ถ้ายังไม่ได้เบิกจ่ายก็แก้ไขให้ด้วย 
ส าหรับเขตของหมู่ ๙,๔ และหมู่ ๓ บางส่วน หากยังไม่เบิกจ่ายก็ให้แก้ไขให้ด้วย 

นายไวพจน์  จันทร์ด า เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ส.อบต. เขต ๑ กระผมนายไวพจน์  จันทร์ด า ส.อบต. เขต ๑ เสนอเรื่องถนนเส้นหนองฮูยังไม่ได้ปรับ

เกรด เป็นหลุมลึกมากเป็นปัญหาการขนส่งผลผลิต ส่วนไฟส่องสว่างอยากสอบถาม
ช่วงนี้ประชาชนตากข้าวตามไหล่ทางเยอะมากตามถนนรพช.เมืองบัว ถ้าเป็นไปได้
ช่วยเร่งด าเนินการให้ด้วย 

 



 
-๑๕- 

นายก าพล  พิมพ์ทอง เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ส.อบต. เขต ๔ กระผมนายก าพล  พิมพ์ทอง ส.อบต. เขต ๔ เสนอเกี่ยวกับน้ าประปา จากที่ผู้บริหาร

ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปวัดเพ่ือเปลี่ยนท่อเมนอยากทราบว่าจะได้ด าเนินการตอนไหน 
เพราะช่วงกลางวันคนใช้น้ าเยอะของหมู่ ๖ แทบจะไม่ไหลอยากให้แก้ไขเรื่อง
น้ าประปาโดยด่วนด้วยเพราะช่วงปีใหม่พ่ีน้องจะกลับมาบ้านช่วงนั้นน้ าก็คงจะไม่
พอใช้ประกอบกับได้รับค าร้องเรียนจากผู้ใช้น้ า ฝากผู้บริหารเร่งรัดแก้ไขให้โดยด่วน
ด้วย ขอขอบคุณ 

นางสาวทองใบ  สายสอนเรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ส.อบต. เขต ๕ ดิฉันนางสาวทองใบ  สายสอน ส.อบต. เขต ๕ ส าหรับหมู่ ๗ มีปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้า

หน้าวัดเบ็ญจธรรมมาราม มืดมากเคยเสนอไปแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ เสาไฟฟ้า ๑ 
ต้น มืดมากเวลาสัญจรไปมากเกรงว่าจะเกิดอันตราย อยู่กลางหมู่บ้านด้วย อยากขอ
ความอนุเคราะห์ฝากผู้บริหารด้วย 

นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ เสนอเรื่องถนนเคยขอไปแล้วเส้นหอน้ าประปาตรงถนนสุด คนสัญจรกลางคืนเยอะ

มาก เส้นดอนปู่ตาเคยขอท่อไปลงยังไม่มีการด าเนินการใดๆ เรื่องการปรับเกรดถนน
ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวเส้นดอนปู่ตาไปบ้านโพนโพธิ์ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ และเส้นนา 
นายสว่างก็มีลักษณะเดียวกันท าให้เป็นปัญหาการขนส่งผลผลิตการเกษตร ขอความ
อนุเคราะห์ช่วยด าเนินการปรับเกรดให้ด้วย ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องน้ าประปาหมู่ ๑๒ 
ท่อประปาอยู่ลึกช่วยเปลี่ยนท่อเมนให้ด้วย และถนนเส้นจากหอโรงสีไปบ้านโพนโพธิ์
ขอคอนกรีตด้วย 

นายสุรินทร์  นนทะไชย เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ส.อบต. เขต ๓ กระผมนายสุรินทร์  นนทะไชย ส.อบต. เขต ๓ เสนอเรื่องน้ าตามคลองไหลเข้าที่นา

โดยขอเปิดบานประตูระบายน้ า เพ่ือให้น้ าไหลลงคลองล าน้ าเสียวต่อไป ขอความ
อนุเคราะห์ด้วย 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ เกี่ยวกับปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอ ขอเรียนเชิญ 
นายสวัสดิ์  อินธิแสง เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายก อบต. ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกเขตที่น าเสนอปัญหาให้ทราบในวันนี้ และขอน า

เรียน ดังนี้ 
 - ตามที่ท่านสุรพงษ์ สมพงษ์ผึ้ง ได้น าเสนอเกี่ยวกับครุภัณฑ์ เช่นเรื่องกระจกนูน จะ

พิจารณาในคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่  ๔ ครั้ ง  ๒/๒๕๖๖ ในวันที่  ๒๔ 



พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนกล้องวงจรปิดก็ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
นอก ถนนหินคลุกได้มา ๒ เส้น คือเส้นตาลเดี่ยว ไป เส้นหนองเรือ และเส้นหนองค ู

 
 -๑๖- 

 ขาด ไป ดอนขามป้อม ส่วนเรื่องประเพณีของทุกหมู่จะมีการประชุมกับกอง
การศึกษาอีกที 

 -ท่านส.อบต. สมชาย  เชิดชู คลองหนองอีเค ๒ ฝั่งความยาว ๑,๒๐๐ เมตร จะ
ด าเนินการให้ จะเป็นหินคลุกทั้ง ๒ ฝั่ง คลองหนองเบ็ญจะด าเนินการให้หลังเก็บ
เกี่ยวแล้ว 

 -ท่านสมฤทัย  ทอนจอก เสนอนั้นเป็นการปรับเกรดถนนสันล าน้ าเสียวไปฮ่องแซง 
ถนนเส้นนี้เป็นของกรมชลประทานได้ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการไปเกรดปรับ
ตกแต่งให้ เพราะสัญจรไปมาล าบากมาก 

 -ท่านไวพจน์ จันทร์ด า เส้นหนองฮูจะไปดูให้ เรื่องไฟส่องสว่างจะมอบงานป้องกันเอา
ไฟเลนและกรวยจราจรไปกั้นให้วันนี้ 

 -ท่านก าพล  พิมพ์ทอง เรื่องน้ าประปาได้มีการประเมินราคาแล้ว สัปดาห์นี้จะ
ด าเนินการให้ 

 -ท่านทองใบ สายสอน เรื่องเสาไฟฟ้าหน้าวัด ๑ ต้น จะด าเนินการให้จะอุดหนุนการ
ไฟฟ้าคาดว่าไม่เกินเดือนหน้า 

 -ท่านเสน่ห์  ศรีหาโคตร ถนนสุดเป็นหน้าผาจะไปดูให้อีกทีจะลงหินลูกรังให้ ส่วน
ถนนทิศเหนือดอนปู่ตาจะลงท่อให้ ถนนดอนลิงจะลงหินลูกรังให้ เส้นของท่านรอง
สว่างจะเป็นรอบต่อไปจะด าเนินการให้ 

 -ท่านสุรินทร์ นนทะไชย เสนอลดน้ าออกได้ประสานงานป้องกันไปด าเนินการให้แล้ว
ก่อนจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็คงจะลดลงไปแล้ว นี้คือการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนมา 

 -ส าหรับฝ่ายบริหารก็มีการบริหารด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านถนนมีการปรับเกรด
ตกแต่งถนนหินลูกรังทั้งในเขและนอกเขตที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ
ไปแล้ว ขอน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ดังนี้ 

 -หมู่ ๕ สายกุดพระเจ้า อนุมัติงบประมาณแล้ว ยังไม่ลงงาน  -ถนนลุมพุก ลงงานแล้ว 
เส้นหนองเอ่ียนหู อนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ลงงาน 

 -หมู่ ๖ เส้นดอนสะแบง อนุมัติงบแล้ว แต่ยังไม่ลงงาน 
 -หมู่ ๗ วังแคนด าเนินการแล้ว –หนองกะผิว พิจารณางบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ลง

งาน –ถนนเส้นหนองลิงสี่แยกบ้านนายแขกไปสุดเขต อบต. อนุมัติงบประมาณแล้ว 
แต่ยังไม่ลงงาน 



 -หมู่ ๖ หมู่ ๘ ตั้งแต่วัดบ้านสงแคนไปบ้านม่วยได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วแต่
ยังไม่ลงงาน 

  -หมู่ ๑๐ เส้นคลองหนองหวายถึงสันล าน้ าเสียวใหญ่ อนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยัง
ไม่ลงงาน 

 
-๑๗- 

 -หมู่ ๑๒ เส้นดอนปู่ตาตั้งแต่สามแยกดอนปู่ตาไปถึงสามแยกหนองลิง อนุมัติงบ
แล้วแต่ยังไม่ลงงงาน 

 หมู่ ๑๓ เส้นมินิมาร์ทไปหนองคูไซ ลงงานแล้ว 
 - ถนนนอกเขต ขอน าเรียนให้ทราบดังนี้ 
 หมู่ ๑ ถนนคลองโพนขี้หมาจอก มีการลงงานแล้ว –ถนนหนองก้นหวด อนุมัติ

งบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ลงงาน –ถนนคลองนกอีแก้วอนุมัติแต่ยังไม่ลงงาน – ถนน
โพนหนามแท่งไปถึงสี่แยกบ้านโพนทอน ลงงานแล้ว 

 -หมู่ ๙ เส้นหนองน้ าบุ้นไปโพนเล็บแมว อนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ลงงาน –เส้น
หนองบัวแดงไปถึงถนนลาดยางสระแก อนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ลงงาน –เส้น
คลองสระใหญ่ทิศใต้ถนนคลองนกอีแก้วถึงถนนลาดยางสระแกมีการลงงานแล้ว 

 -ถนนหนองแซงผู้ประกอบการยังไม่ลงงาน 
 ถนนทุกเส้นที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณไปแล้วแต่ยังไม่ลงงานหรือยังไม่ได้

ด าเนินการนั้นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนผู้ประกอบการไม่สามารถลงงานได้ คณะ
ผู้บริหารจึงได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการปรับเกรดตกแต่งถนนเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน
ได้สัญจรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเป็นการบรรเทาไปก่อนคาดว่า
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะได้ด าเนินการลงงานทุกโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯไว้
แล้ว และอีกเส้นที่จะด าเนินการลงหินคลุกคือเส้นโพนงูเหลือมจากถนนลาดยางไป
สุดโพนขี้หมาจอก 

 -ส าหรับที่เกี่ยวกับท่านก าพล พิมพ์ทองได้น าเสนอเรื่องการโอนงบประมาณ ให้
พิจารณาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นจึงขอน าเรียนให้ทราบกับโครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ขอสนับสนุนเงินอุดหนุนจากหน่วยงานนอก ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. ถนนดอนปู่ตา หมู่ ๕ ไปสี่แยกบ้านนางสมาน ระยะทาง ๒๐๕ เมตร งบประมาณ 
๔๘๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. เส้นบ้านนายแก้ว นางรัตนา ไปถนนต้องแล่งหวาน หมู่ ๑๑ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท 



 ๓. ถนนทิศใต้โรงเย็บจักร ไปถนนคสล . ห้าแยกหนองเซียงสอนหมู่ ๖ได้รับ
งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 ๔. โรงสีชุมชนไปถนนประชาคมเส้นโต๊ะสนุกเกอร์ หมู่ ๑๓ ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท 

 ๕. เส้นหน้าปั้มน้ ามัน ไปทิศตะวันออกถึงคอนกรีต หมู่ ๗ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๖. ถนนสมบัติ หมู่ ๑๐ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท 
 

-๑๘- 
 ๗. ถนนบุญจันทร์ หมู่ ๑๐ หน้าบ้านนางอมรรัตน์  พานา ไปทิศตะวันออก ระยะทาง 

๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๘. ถนนซอยโสโครก หมู่ ๑๐ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๙. ถนนวัดป่าหนองส่องแมวไปหนองไฮเดี่ยว หมู่ ๑๐ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐. ถนนดอนปู่ตา หมู่ ๑๒ สามแยกโรงสีชุมชนถึงสี่แยกเลี้ยวชาวบ้านผู้ช่วยปราณี 

ระยะทาง ๑๖๕ เมตร งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. ถนนซอยโรงสีหมู่ ๑๒ เส้นนี้ยกเลิกเพราะความกว้างไม่ได้ 
 ๑๒.  เส้นร่องเหมืองโพนผะอุง ระยะทาง ๘๐ เมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 -โครงการดังกล่าวได้มีการเสนอของสนับสนุนงบประมาณแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ก็จะใช้

งบประมาณของ อบต. ส่วนด้านการคลัง การบริหารงานคลังสถานะบัญชีก็เป็นไป
ตามระเบียบฯ เป็นปกติแล้ว ช่วงนี้กองคลังก็อยู่ในระหว่างการจัดเก็บภาษีรายได้  

 -ด้านการศึกษาจะมีการเตรียมประชุมงานประเพณีจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๖ 

 -ด้านสวัสดิการ มีการซ่อมแซมบ้านทุกหลังเสร็จแล้ว ส่วนปี ๒๕๖๗ ก็ได้สนับสนุน
จาก พมจ. ร้อยเอ็ดอีก ๑๒ หลัง 

 ด้านสาธารณสุขจะมีการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ส่วนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็
จะได้มีการท าสัญยก่อสร้างห้องน้ า จ านวน ๒ หลัง ๆ ละ ๕ ห้อง 

 -ด้านภูมิทัศน์ ก็จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดตกแต่ง ตั้งแต่หลัก กม. ๕๔ ถึงสะพานกู่
กาสิงห์ ปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอมาคณะผู้บริหารจะได้ด าเนินการให้โดย
เร่งด่วน เ พ่ือแก้ไขและตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชนต่อไป 
ขอขอบคุณ 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ 



นายสมชาย  เชิดช ู  เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ส.อบต. เขต ๑๐  กระผม นายสมชาย  เชิดชู  ส.อบต. เขต ๑๐ ขอเสนอถนนเส้นหนองเรือ สัญจรไป

มาล าบาก ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารลงหินคลุกให้ถึงกันเพ่ือสะดวกในการสัญจร 
ระยะทาง ๑๕๐ เมตร  และการระบายน้ าในหมู่บ้านคือไม่มีที่ไหลไปท าให้เกิดน้ า
กักขังตามถนนช่วยแก้ไขให้ด้วย 

นายก าพล  พิมพ์ทอง เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ส.อบต. เขต ๔ กระผม นายก าพล  พิมพ์ทอง ส.อบต. เขต ๔ ขอเสนอเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า 

ตามที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจง ปีที่แล้วได้เสนอ ๒ เส้นคือ เส้นทิศตะวันออกวัดมาหอ
ประปา ได้รับการขยายเขตแล้ว ยังคงเหลืออีก ๑ เส้น ที่เจ้าหน้าที่ได้ไปวัดระยะทาง
แล้วเป็นเส้นจากหน้าบ้านพ่อสา ด าดี ไปบ้านพ่อสุพรรณ สีชื่นแต่ก่อนขยายไปท่ีบ้าน 

-๑๙- 
  พ่อสาก็มีผู้คนออกไปปลูกบ้านอีกขยายออกไปเรื่อยๆ ท าให้เขตไฟฟ้าไม่ถึง อยากให้ 
 พิจารณาการขยายเขตไฟฟ้าเส้นนี้ด้วย 
 -ในเรื่องบ่อขยะท่ี อบต.ได้ท าที่ทิ้งขยะโนนกอกตามที่ได้ไปเห็นมาปรากฎว่ามีน้ าท่วม

ขังบ่อขยะอยากให้น าเครื่องสูบน้ าเพ่ือสูบน้ าออกเพราะขยะได้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้ว 
มีพ่ีน้องประชาชนของต าบลหินกองได้ร้องเรียนมา ถ้าบริหารจัดการไม่ดีต่อไปคงจะมี
การร้องเรียนมาเพ่ิมมากขึ้นแน่นอน  อยากให้มีการลงท่อระบายน้ าด้วย ก็ขอฝาก
ผู้บริหารด้วย ขอขอบคุณ 

นายสวัสดิ์  อินธิแสง เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายก อบต. เรื่องถนนเส้นหนองเรื่อ มีการประมาณการแล้ว เกี่ยวกับเรื่องน้ าท่วมขังตามถนนเป็น

การปล่อยน้ าจากครัวเรือนลงท่อแต่ท่อน่าจะตัน จะไปดูให้ 
 -ที่ท่านก าพล พิมพ์ทอง เรื่องขยายเขตไฟฟ้าซอยบ่อนไก่ ประมาณ ๓ ต้น จะ

ด าเนินการให้ เรื่องบ่อขยะเนื่องจากเจ้าของที่นาเปิดน้ าพอน้ าไม่มีที่ไปก็ไหลลงบ่อ
ขยะเลยเกิดน้ าท่วมขัง น่าจะพิจารณาเกี่ยวข้องกับการจัดหาบ่อขยะแห่งใหม่ 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณ และ 
  ขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

(ลงชื่อ)  ……………………………………ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                      (นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร) 
                                          เลขานุการสภาฯ 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 



                               (ลงชื่อ)……………………………………………ประธานคณะกรรมการฯ 
                                          (นางสมฤทัย  ทอนจอก) 
       สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
 
 
 

  (ลงชื่อ)……………………………………กรรมการ     (ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ/เลขานุการฯ 
             (นางสาวทองใบ  สายสอน)                           (นายสมชาย  เชิดชู) 

      สมาชิกสภาฯ เขต ๕           สมาชิกสภาฯ เขต ๑๐ 
 
 

      (ลงชื่อ) …………………………………...ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                            (นายสมบัติ  บัวสิงห์) 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์   


